

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Công tác giám sát

a) Giám sát thường xuyên

Ban thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách, thông qua việc xem xét các báo cáo, các văn bản ban hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tập trung theo dõi, giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; việc ban hành các nghị quyết và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi, quyết toán ngân sách tại địa phương.

Qua đó, kịp thời phát hiện và phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng những giải pháp cụ thể để khắc phục sai sót, hạn chế và vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các chính sách, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

b) Giám sát, khảo sát chuyên đề

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện 02 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, cụ thể là:

- Khảo sát việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho ông Lữ Văn Ly tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân: Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực phần đất tranh chấp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện Phú Tân, UBND xã Phú Mỹ và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua khảo sát, Ban đã nắm được thông tin, tình hình, làm cơ sở xem xét việc chấp hành pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của công dân, kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

- Giám sát thực trạng quản lý và kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Cà

Mau: Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố Cà Mau; làm việc trực tiếp với UBND một số huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng để nghe các đơn vị báo cáo về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Qua đó, Ban đã có đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được, chia sẻ những hạn chế, khó khăn với các địa phương, đơn vị; ghi nhận, giải đáp, hướng dẫn một số nội dung còn vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

c) Phối hợp giám sát, khảo sát

Lãnh đạo Ban tích cực tham gia các cuộc giám sát, khảo sát do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức, cụ thể là: (1) Khảo sát tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019; (2) Giám sát việc thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh; (3) Khảo sát tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau; (4) Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; (5) Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; (6) Giám sát về kết quả triển khai, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Ban tham gia nhận xét, đánh giá và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của các cuộc giám sát, khảo sát.

2. Công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức 02 Hội nghị thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Tám và Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh, gồm: 03 báo cáo, 16 tờ trình và dự thảo nghị quyết¹.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phân công thành viên nghiên cứu, theo dõi, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn được phân công soạn thảo các văn bản để nắm thông tin, tình hình, trao đổi, hướng dẫn trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết; tích cực cập nhật, thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp đạt yêu cầu, chất lượng. Tại Hội nghị thẩm tra, các thành viên Ban đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Những ý kiến đóng góp được UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản trước khi trình Kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban trình Kỳ họp ngắn gọn, súc tích, phản ánh và đánh giá khái quát được nội dung các văn bản được phân công phụ trách. Nội dung báo cáo phản ánh đúng tình hình, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực giúp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

3. Các hoạt động khác

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách tích cực nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh những nội dung cụ thể để Thường trực cho ý kiến giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền do UBND tỉnh trình như: thống nhất ban hành mức thu

¹ Kỳ họp thứ Tám: 07 tờ trình và dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ Chín: 03 báo cáo, 09 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

tiền sử dụng khu vực biên giới với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019; cho ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015; thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chi tiếp khách.

Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; đề xuất nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng của các phiên họp. Tham mưu Thường trực xây dựng đề cương đề nghị Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay để phục vụ phiên giải trình của Thường trực tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019; đề xuất nội dung phiên họp giải trình tháng 4/2019 về tình hình và kết quả thực hiện công tác thanh quyết toán và bàn giao tài sản liên quan đến việc giải thể Ban quản lý dự án công trình xây dựng khu Đông Bắc (phường 5, thành phố Cà Mau) tỉnh Cà Mau.

Tổ chức họp Khôi thi đua 19² để đánh giá, lấy ý kiến về kết quả tự chấm điểm thi đua đối với các thành viên trong Khôi. Kết quả, Ban Kinh tế - Ngân sách được chọn là đơn vị có thành tích xuất sắc nhất và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2018.

Họp Ban đầu năm để tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra chương trình công tác năm 2019. Họp Ban quý I /2019 để đánh giá kết quả hoạt động quý I, đề ra chương trình công tác quý II /2019; nhận xét về thực trạng, khó khăn, hạn chế của giám sát chuyên đề về “thực trạng quản lý và kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh” và thông qua một số nội dung khác.

Nghiên cứu, đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực V để trao đổi thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Lãnh đạo Ban tham gia tiếp xúc cử tri chuyên đề “Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Thành viên Ban tham gia Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại tỉnh Bến Tre về xây dựng và ban hành chính sách, giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; về thu hút đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn; về hỗ trợ khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển du lịch. Tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh theo quy định và dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị do Trung ương, khu vực, tỉnh tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ của Ban³.

² Gồm các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách là Khôi trưởng, Ban Dân tộc là Khôi phó.

³ Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của một số sở, ngành tỉnh; họp tại Sở Nội vụ về việc nghiên cứu cơ chế khuyến khích đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và

* **Nhìn chung**, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách đã bám sát và tổ chức thực hiện đạt yêu cầu chương trình, kế hoạch đề ra. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao trong việc đưa ra các ý kiến, kiến nghị; thành viên tích cực chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc hội, họp, làm việc; hiệu quả hoạt động của Ban tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Ban, do một vài thành viên chưa sắp xếp, bố trí đầy đủ thời gian tham gia hoạt động của Ban như giám sát, khảo sát, thẩm tra...

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Công tác giám sát

Thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua việc xem xét các báo cáo, các văn bản ban hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Quan tâm đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 trên lĩnh vực kinh tế và ngân sách; theo dõi các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi và quyết toán ngân sách, việc thực hiện các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản...

Tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ và việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn” và “Tình hình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh”. Khảo sát “thực trạng, chất lượng các công trình giao thông nông thôn” và “tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo yêu cầu của Trung ương.

Tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, các Đoàn công tác do UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức, mời.

Chú trọng theo dõi, giám sát những vấn đề quan trọng, bức xúc, đang được dư luận xã hội quan tâm, phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các ý

khởi nghiệp; tham gia Đoàn kiểm tra đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai, cụ thể hóa Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2019; Hội thảo lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 do Kiểm toán nhà nước tổ chức; Hội thảo lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; Hội nghị tập huấn về thẩm tra, giám sát NSNN, NSDP và phổ biến Luật NSNN do Ủy ban Tài chính, ngân sách tổ chức tại Cần Thơ; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Sáu tại tỉnh Kiên Giang; dự họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Đề cương và Dự toán “Xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND cấp xã tại huyện Đầm Dơi; Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện Phú Tân; tham gia Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện và thành phố Cà Mau lần thứ Năm; Kỳ họp thứ Bảy của Quốc hội; Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh với HĐND tỉnh và UBND tỉnh năm 2018...

kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thi hành pháp luật và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.

2. Công tác thẩm tra các văn bản

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chủ động tích cực nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình và thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Mười (bắt thường) và Kỳ họp thứ Mười một (cuối năm 2019) của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, làm cơ sở để đại biểu xem xét, quyết định tại Kỳ họp.

3. Các hoạt động khác

Thường xuyên giữ mối liên hệ, điều hòa phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban. Từng thành viên nâng cao trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp khả thi để góp phần nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát và các nội dung thẩm tra thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực, Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh trong thực hiện các hoạt động của HĐND, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Kịp thời có ý kiến đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh để xử lý, giải quyết những vấn đề do UBND tỉnh trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020 về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo dõi, nắm tình hình về kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban qua giám sát, khảo sát để kịp thời đôn đốc, đề xuất giải pháp đến các cơ quan chức năng thực hiện đạt kết quả.

Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách (khi có yêu cầu) như: dự thảo các dự án luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các Đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

Thực hiện tốt chế độ cung cấp thông tin, báo cáo theo quy định; tham gia đầy đủ các hoạt động, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ chức và các cuộc họp khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBNDTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP. HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, Hn.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH



Trần Ngọc Diệp